

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022
trên địa bàn thị xã Tân Uyên

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND thị xã Tân Uyên ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn thị xã Tân Uyên;

Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 trên địa bàn thị xã Tân Uyên, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ (THTK, CLP) NĂM 2022

1. Công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt các quy định về THTK, CLP

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Chương trình hành động của địa phương về THTK, CLP và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã-phường xây dựng chương trình hành động THTK, CLP của đơn vị mình để triển khai sâu rộng đến tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong thị xã; việc tổ chức tuyên truyền được thực hiện thông qua các cuộc hội nghị, họp giao ban, sinh hoạt chi bộ định kỳ ... và các cơ quan thông tin đại chúng, nhờ đó công tác THTK, CLP được tuyên truyền sâu rộng đến mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP và việc THTK, CLP

- Tiếp tục thực hiện Luật THTK, CLP và các văn bản của tỉnh và địa phương ban hành có hiệu quả.

+ Các văn bản của Trung ương ban hành: Nghị quyết số 32/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 về

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

+ Các văn bản của Tỉnh ban hành: Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Bình Dương; Kế hoạch số 728/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Văn bản của thị xã: Nghị quyết số 352/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND thị xã Tân Uyên về Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND thị xã Tân Uyên về Dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND thị xã Tân Uyên ban hành Chương trình THPTK, CLP năm 2022 trên địa bàn thị xã Tân Uyên;

- Căn cứ Luật THPTK, CLP và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và UBND thị xã, từng cơ quan, đơn vị đã ban hành các văn bản để thực hiện như: Chương trình THPTK, CLP của đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THPTK,CLP

Ngày 15/12/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 5448/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, trong đó có lồng ghép thanh tra tình hình thu, chi tài chính giao cơ quan thanh tra chủ trì thực hiện triển khai phối hợp với các cơ quan đơn vị thành lập Đoàn thanh tra. Trong năm, UBND thị xã ban hành Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022¹ và Quyết định 6337/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022². Đến nay, cơ bản hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch.

- Việc triển khai thanh tra thực hiện trong kỳ: 08 cuộc, 13 đơn vị, trong đó 06 cuộc thanh tra đột xuất và 02 cuộc theo Kế hoạch (năm 2021 chuyển sang)³.

¹Điều chỉnh thời gian thanh tra thực hiện pháp luật về KNTC và PCTN tại UBND xã Thạnh Hội và UBND phường Tân Vĩnh Hiệp từ quý II sang quý IV.

²Giảm 01 cuộc thanh tra PCTN tại Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội.

³ 01 cuộc thanh tra tình hình quản lý tài chính, ngân sách (tại Trường MN Hoa Hồng), 02 cuộc thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 (TTYT thị xã), 02 cuộc thanh tra công tác quản lý đất đai (UBND xã Thạnh Hội, UBND phường Tân Vĩnh Hiệp và UBND phường Tân Hiệp), 01 cuộc thanh tra về thực hiện các chính sách hỗ

Đã thực hiện xong: 06 cuộc; còn 02 cuộc đang triển khai theo Kế hoạch (Thanh tra tài chính ngân sách tại UBND phường Uyên Hưng và thanh tra về công tác quản lý giáo dục, tài chính ngân sách tại Trường Mầm non Huỳnh Thị Châu).

Kết luận thanh tra: Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra: 05 cuộc, 10 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện các đơn vị có sai phạm trong công tác quản lý thu chi về tài chính ngân sách, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền 12.820.000 đồng⁴; thực hiện thu hồi và hoàn trả số tiền 268.675.850 đồng chi sai mục đích, không có hồ sơ, chứng từ vào nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện công tác phòng, chống dịch⁵. Đến nay các đơn vị đã hoàn thành việc nộp ngân sách nhà nước với số tiền 820.000 đồng⁶; thu hồi và hoàn trả số tiền 268.675.850 đồng vào tài khoản xã hội hóa.

Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra: Tổng số Kết luận theo dõi: 07 Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã. Đã thực hiện xong: 04 Kết luận⁷. Còn 03 Kết luận đang đôn đốc, theo dõi⁸.

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THTK, CLP NĂM 2022

trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại 05 phường (Tân Hiệp, Khánh Bình, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Hội Nghĩa), 01 cuộc thanh tra tài chính, ngân sách tại UBND phường Uyên Hưng và 01 cuộc thanh tra về công tác quản lý giáo dục, tài chính ngân sách tại Trường Mầm non Huỳnh Thị Châu.

⁴ Gồm: Đoàn các gói hỗ trợ Covid: 12.000.000đ; Trường MN Hoa Hồng: 820.000đ

⁵ Trung tâm Y tế thị xã.

⁶ Trường MN Hoa Hồng

⁷ Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND thị xã về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN năm 2020 đối với 03 phường: Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh và Khánh Bình. Đến nay, các đơn vị cơ bản đã khắc phục xong những hạn chế, thiếu sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra; Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên về thanh tra tài chính ngân sách năm 2020 tại Trường MN Phú Chánh. Đến nay, đơn vị đã thực hiện xong các nội dung theo Kết luận thanh tra; Kết luận thanh tra tại Trường MN Hoa Hồng. Đơn vị đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước với số tiền 820.000đ theo kết luận thanh tra; Kết luận thanh tra tại Trung tâm Y tế thị xã. Đến nay, TTYT thị xã đã thực hiện thu hồi và hoàn trả số tiền 268.675.850đ chi sai mục đích, không có hồ sơ, chứng từ vào nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện công tác phòng, chống dịch).

⁸ (Kết luận thanh tra số 4332/KL-UBND ngày 18/11/2020 của Chủ tịch UBND thị xã về việc đền bù đối với diện tích 203 m² đất và tài sản trên đất của ông Nguyễn Văn Cam và bà Nguyễn Thị Thúy thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 746 tại phường Tân Hiệp. Đến nay, UBND phường Tân Hiệp vận động ông Nguyễn Văn Cam tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên phần diện tích 13,3 m² do ông Cam quản lý, sử dụng; UBND thị xã đã ban hành các Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Quyết định về buộc khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm sai nội dung giấy phép được cấp với diện tích 263,3m² thuộc thửa đất số 1155, tờ bản đồ 33 của ông Võ Trung Nhân. Đến nay, ông Nhân đã thực hiện đập phá công trình xây dựng vi phạm, hiện còn phần cột sắt, mái tôn có diện tích khoảng 37m² và 01 phần tường có chiều dài khoảng 6m chưa thực hiện tháo dỡ theo Quyết định; Kết luận 2022/KL-UBND và Kết luận 2023/KL-UBND ngày 15/6/2022 của Chủ tịch UBND thị xã về thanh tra công tác quản lý đất đai tại UBND xã Thạnh Hội và UBND phường Tân Hiệp, phường Tân Vĩnh Hiệp. Đang trình văn bản xin ý kiến UBND tỉnh Bình Dương).

1. Kết quả THTK, CLP trong các lĩnh vực

a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn chế độ.

Trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chuyên môn, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã-phường tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm ... có ý nghĩa và tiết kiệm.

Các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về kinh phí thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trên nguyên tắc xác định nguồn thu, nhiệm vụ chi, chấp hành chế độ, định mức nhà nước quy định thực hiện chi tiêu nội bộ để sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm tạo điều kiện tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

b) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN).

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật NSNN từ khâu lập, thẩm định, phân bổ dự toán NSNN và theo khả năng của ngân sách. Quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên trong dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các đơn vị. Các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo kinh phí cho hoạt động chuyên môn có hiệu quả. Kịp thời chi hỗ trợ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã – phường phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo theo quy định.

Trong năm 2022 tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương là 17.135 triệu đồng (*ngân sách thị xã: 11.486 triệu đồng; Ngân sách xã-phường: 5.649 triệu đồng*).

c) THTK, CLP trong mua sắm tài sản, sử dụng phương tiện đi lại và thiết bị làm việc trong khu vực nhà nước: Thực hiện mua sắm phương tiện đi lại, phương tiện máy móc thiết bị làm việc theo đúng tiêu chuẩn và định mức do tỉnh quy định và trong dự toán được giao. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm chi NSNN. Trong năm, đối với hình thức mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin trên địa bàn, UBND thị xã Tân Uyên đã đăng ký 02 đợt về Sở Thông tin tuyên thông nhưng chưa được trang bị đang chờ thẩm định.

d) THTK, CLP trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (XD CB), quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN và công trình phúc lợi công cộng;

- Bố trí dự toán vốn XD CB cho những dự án thật sự cần thiết, trọng điểm có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế xã hội của thị xã, tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn NSNN trong lĩnh vực đầu tư XD CB. Xây dựng và thẩm tra phê duyệt dự án đầu tư tuân thủ các tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục theo quy định hiện hành của nhà nước, thực hiện đúng thủ tục về đấu thầu, về giám sát đầu tư trong quá trình thi công, về tiến độ tiêu chuẩn kỹ thuật

của công trình, đảm bảo chất lượng, chống thất thoát. Kết quả kinh phí tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư thông qua công tác đấu thầu các dự án sử dụng nguồn NSNN năm 2022 tiết giảm đấu thầu khoảng 7 tỷ đồng.

- Bố trí sử dụng trụ sở hiện có đúng mục đích, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định, phát huy hiệu quả.

đ) THPTK, CLP trong lĩnh vực quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý về khai thác tài nguyên khoáng sản, môi trường và đất đai trên địa bàn thị xã, cụ thể:

- Khoáng sản:

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Công an thị xã và các ngành có liên quan tuần tra khai thác khoáng sản trái phép (cát) trên sông Đồng Nai với 97 đợt. Qua kiểm tra, không phát hiện trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Thường xuyên kiểm tra khai thác khoáng sản trên bờ; qua đó, đã phát hiện và xử lý 03 trường hợp theo quy định với tổng số tiền là 202,022 triệu đồng, đến nay đã có 02 trường hợp nộp phạt với tổng số tiền: 109.902.485 đồng.

- Môi trường:

Công tác kiểm tra các Công ty, cơ sở kinh doanh trên địa bàn theo Kế hoạch hậu kiểm tra và phối hợp giải quyết đơn thư phản ánh (Số lượt kiểm tra: 49, kết quả UBND thị xã ban hành 26 Kết luận kiểm tra và ban hành, trình tỉnh 26 Quyết định xử lý vi phạm về môi trường với tổng số tiền 6.110.700.000 đồng).

- Đất đai:

Trong năm 2022, phát hiện mới 38 trường hợp vi phạm và 6 trường hợp cũ trong năm 2021 chuyển qua, nâng tổng số thành 44 trường hợp. Kết quả, UBND thị xã đã xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định đối với 37/44 trường hợp, còn lại 7 hồ sơ có 04 hồ sơ chưa có kết luận, 03 hồ phức tạp đang xác minh tham mưu xử lý.

Việc tổ chức đấu giá cho thuê đất công ích và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở tự phát thực hiện còn chậm, làm ảnh hưởng đến nguồn thu được hưởng của ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc tuyên truyền và sự cương quyết việc xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng (*một số trường hợp bị cưỡng chế tháo dỡ nhà ở, nhà xưởng,...*) nhằm tránh lãng phí cho người dân.

e) THPTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước luôn được quan tâm thực hiện. Các đơn vị đều tuyển dụng, sử dụng lao động và chi trả lương theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả công việc, bố trí sắp xếp công việc phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn

đảm bảo tiết kiệm kinh phí và thời gian lao động. Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo đúng người đúng việc.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, UBND thị xã đã hoàn thành Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 (*cấp huyện là 23 người, cấp xã – phường là 14 người*).

Việc thực hiện tinh giản biên chế:

- Cấp thị xã: Tổng số CBCC, người lao động hợp đồng thời điểm xây dựng Đề án là 104 người. Theo Đề án được phê duyệt, tổng số CBCC, người lao động hợp đồng được sắp xếp, tinh gọn đến hết năm 2021 là 24 người⁹. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn 24/24 người (trong đó, công chức là 11 người, hợp đồng lao động là 13 người), chiếm tỷ lệ 100%.

- Cấp xã - phường: Từ khi thực hiện Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã, phường đã sắp xếp, tinh gọn 113 người (*trong đó, có 29 người là cán bộ, công chức*).

Trong năm 2022 không có trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP.

g) THPT, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân; cả hệ thống chính trị và nhất là các đoàn thể đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa nhất là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... đây cũng là một trong các tiêu chí để xét gia đình văn hóa trong khu dân cư.

2. Đánh giá chung

Tình hình thực hiện THPT, CLP năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã-phường có những chuyển biến khá tốt. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương, tỉnh và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của thị xã, các đơn vị đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện; thường xuyên xuyên lồng ghép nội dung THPT, CLP trong các cuộc họp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức trong việc chấp hành và thực hiện có hiệu quả nên đã thu được kết quả như đã nêu trên. Việc quản lý, sử dụng NSNN cơ bản đi vào nề nếp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong năm đã điều hành tiết kiệm được những khoản chi không thật sự cần thiết để dành nguồn phòng, chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng địa phương.

III. Phương hướng, nhiệm vụ THPT, CLP năm 2023

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc THPT, CLP tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã-phường và trong nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về THPT, CLP; thường xuyên vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về THPT, CLP.

- Tiếp tục thực hiện các văn bản Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương về việc triển khai tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước. Bên cạnh việc ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong tình hình mới, do đó cần tiếp tục điều hành, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, triệt để các khoản chi thường xuyên, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết. Đồng thời tiếp tục thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương theo đúng chế độ quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Kịp thời liên hệ cấp có thẩm quyền kiến nghị sớm có ý kiến về việc phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt phương án tác đầu giá cho thuê đất công ích, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở tự phát để sử dụng có hiệu tài nguyên đất đai. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng để đưa trật tự xây dựng vào nề nếp, đúng pháp luật.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt THPT, CLP và xử lý nghiêm những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn thị xã Tân Uyên./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT.Thị ủy, TT.HĐND;
- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn;
- Đại biểu HĐND;
- CT, các PCT;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- Lưu VT, (D).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hồng Tươi

